



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๕๘,๕๓๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ขอคุย'จาตุรนต์'แจงวิธีรับนักศึกษา

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังไม่เคยฟังข้อมูลจาก ทปอ.เลย ดังนั้น ข้อมูลที่นายจาตุรนต์ได้รับบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดได้ ดังนั้นเร็ว ๆ นี้ ตนจะขอเข้าพบนายจาตุรนต์ เพื่อหารือถึงปัญหาต่าง ๆ ในการรับเด็กเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งในการประชุม ทปอ.ครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมก็จะหารือเรื่องดังกล่าวด้วย โดยคงจะต้องมีการสอบถามเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มเปิดรับตรงแล้วว่ามีเหตุผลและความจำเป็นอะไร เพราะ ทปอ. เคยมีมติขอความร่วมมือว่าในปีการศึกษา 2557 ให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม ส่วนเรื่องข้อสอบรับตรงที่นักเรียนมองว่ายากและออกเกินหลักสูตรนั้น ยอมรับว่าข้อสอบรับตรงต้องยากอยู่แล้ว เพราะต้องการวัดความสนใจ และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนในคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่

รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย (มธบ.) อดีต รมช.ศธ. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องมหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ทำให้เด็กวิ่งรอกสอบ และผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นั้น เป็นปัญหาที่มีมานาน และต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แม้ ทปอ.จะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงมกราคม แต่ก็ยังมีบางแห่งที่เปิดรับก่อน และมีเด็กหายไปสมัครเป็นจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดังนั้นตนเห็นว่าควรแก้ปัญหารับตรงได้ คือ มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) ควรเปิดรับตรงพร้อมกันในวันเดียว และนำคะแนนมาจัดอันดับเพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง และผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งจะเหมือนกับที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการอยู่

ด้าน รศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า มศว ตั้งใจจะรับตรงช่วงมกราคม ตามที่ ทปอ.ขอความร่วมมือ แต่เนื่องจากการรับตรงปีนี้ มีการเตรียมการสอบและจองสถานที่ล่วงหน้าไว้แล้ว ทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มศว จะรับตรงในช่วงเดือนมกราคมอย่างแน่นอน.